

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO PHỐI HỢP TỔ CHỨC TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH TRONG TƯƠNG LAI

Với mục đích triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2017 – 2018 khu vực huyện Đăk Mil, hướng dẫn hoạt động Đoàn khối học sinh trung học phổ thông. Bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Đoàn học sinh; tạo môi trường cho cán bộ Đoàn học sinh giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh với chương trình cùng bạn chọn ngành nghề cho tương lai.

Thực hiện kế hoạch số 02-KH/HĐ ngày 26/2/2018 của BTV huyện đoàn Đăk Mil về việc tổ chức tập huấn cán bộ đoàn học sinh khối các trường THPT huyện Đăk Mil năm học 2017 – 2018. Từ ngày 04 – 05/3/2018 BTV huyện đoàn Đăk Mil đã phối hợp với Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam – Phân viện Miền Nam tổ chức tập huấn cán bộ đoàn học sinh khối các trường THPT huyện Đăk Mil năm học 2017 – 2018 và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh với chương trình cùng bạn chọn ngành nghề cho tương lai.

Sáng ngày 04/3/2018 tại trường THPT Đăk Mil đã tổ chức lớp tập huấn cán bộ đoàn học sinh khối các trường THPT huyện Đăk Mil năm học 2017 – 2018 với chuyên đề tập huấn kỹ năng các hoạt động tập thể và phương pháp tổ chức các hoạt động Câu lạc bộ đội nhóm, tham gia lớp tập huấn gồm có trên 150 cán bộ đoàn là Bí thư, phó bí thư các chi đoàn của các trường THPT trên địa bàn huyện Đăk Mil. Trong thời gian diễn ra tập huấn đã tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt tập thể, đội nhóm tạo không khí vui tươi, rèn luyện kỹ năng sinh hoạt cho cán bộ đoàn.





Sáng ngày 05/3/2018 tại trường THPT Trần Hưng Đạo, trong tiết chào cờ đầu tuần đã tổ chức chuyên đề sinh hoạt dưới cờ cùng bạn chọn nghề nghiệp trong tương lai cho toàn thể học sinh của nhà trường.

Về dự buổi tư vấn hướng có thầy Ban Giám hiệu, Ban chấp hành đoàn thanh niên, quý thầy cô giáo của nhà trường; Đồng chí Đinh Trung Đô – Phó Bí thư huyện đoàn Đắk Mil và các đồng chí đại diện Đoàn thanh niên của các trường THPT trên địa bàn huyện Đắk Mil.

Trong thời gian diễn ra tư vấn hướng cho học sinh Giảng viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam – Phân viện Miền Nam đã giới thiệu một số trường Đại học, ngành nghề và việc lựa chọn ngành cho học sinh trong tương lai.









Bài viết và ảnh: Nguyễn Ngọc Bảo – Phó hiệu trưởng